



**TIN BLL  
HỌC VIỆN  
PPLST**

1. Họp mặt truyền thống PPLST lần IX do Ban liên lạc (BLL) tổ chức diễn ra vào sáng chủ nhật 26/11/2006 tại nhà hàng Không Gian Mây, số 1 Công Xã Paris (82 Nguyễn Du), P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM. Đến tham dự có thầy Phan Dũng, thầy Hưởng, thầy Triết, thầy Sơn và hơn 200 cựu học viên.

2. BLL xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của tất cả các nhà tài trợ và tất cả các anh chị tình nguyện. Sự tài trợ, đóng góp của

các anh chị đã giúp cho buổi họp mặt thành công hơn.

Sau đây là danh sách các nhà tài trợ:

Stt	Nhà tài trợ	Hiện vật, hiện kim
1	Trung tâm TSK	3.000.000
2	Công ty địa ốc Vạn Phát Hưng	10.000.000
3	Cùng nhau đóng góp	2.200.000
4	Luật sư Nguyễn Cao Trí	Rượu vang
5	Công ty quảng cáo ATD	Bảng tên
6	Anh Phan Văn Hải	Projector
7	Công ty Tin học Trang Vàng	Host + domain + quản trị website <a href="http://www.trizvietnam.com">www.trizvietnam.com</a>
8	Chị Thái Phạm Tuyết Phương	Computer + CD
9	Và công sức đóng góp xây dựng chương trình của nhiều anh chị cựu học viên.	

3. Vào buổi họp hàng tuần của BLL thứ 7 ngày 2/12/2006 tại cà phê Dilmah Thế Hệ Mới, các thành viên BLL và các cựu học viên môn PPLSTVĐM đã bầu anh Nguyễn Trần Thành làm trưởng ban. Các phó ban là chị Trần Thị Hồng Phúc, anh Nguyễn Tuấn Dũng và anh Trương Thành Phố.

Sau đây là địa chỉ liên hệ:

Stt	Họ tên	Điện thoại	E.mail
1	Nguyễn Trần Thành	0918 656 243	ntthanhc@yahoo.com
2	Trần Thị Hồng Phúc	0903 368 018	tranthihongphuc2006@yahoo.com
3	Nguyễn Tuấn Dũng	0983 093 345	phamtuandung@gmail.com
4	Trương Thành Phố	0907 652 008	thanhpho1986@yahoo.com

4. Ban liên lạc nhiệm kỳ 8 cũng đã thống nhất thông qua một số phương hướng hoạt động trong năm tới:

- Liên lạc giữa các học viên: duy trì các buổi gặp mặt nói chuyện vào trưa thứ 7 hàng tuần, nâng cao hiệu quả website BLL [www.trizvietnam.com](http://www.trizvietnam.com)...
- Ôn tập, rèn luyện phương pháp luận sáng tạo: cùng nhau gỡ rối thắc mắc vào trưa thứ 7 hàng tuần, định kỳ thảo luận theo chủ đề vào thứ 7 của tuần cuối trong tháng...
- Tạo sân chơi giao lưu của các học viên.

5. Nhân dịp năm mới, Ban Liên Lạc xin chúc toàn thể các anh chị học viên và gia đình sức khỏe, an Khang, hạnh phúc, đặc biệt là giải quyết được các bài toán của bản thân một cách sáng tạo.

# Những Ngày Hội - Những Tâm Cao

Nguyễn Huy Cường

0903712359

[cuongnbt@yahoo.com](mailto:cuongnbt@yahoo.com)

Cảm giác đầu tiên của hơn hai trăm người đến dự Họp mặt truyền thống PPLST lần thứ 9 là chúng ta đang ở trên cao, một tầng cao của toà nhà 82 Nguyễn Du, Quận 1, Tp HCM một ngày đẹp trời khó quên: ngày 27/11/2006, ngày được quy định là ngày gặp mặt của các cựu học viên, học viên và những người quan tâm đến PPLST!

Nhưng, càng đi sâu vào nội dung buổi lễ, càng thấy cái tầm cao của môn khoa học đặc biệt này đang được nâng lên. Nhìn bên phải, trên hàng ghế đầu là một ban tham mưu sáng giá, hoạt bát đang làm chủ kỹ thuật cao điều khiển và minh họa cuộc hội họp trên màn hình lớn.

Màn hình trình chiếu những thành quả có thật trăm phần trăm của các thành viên PPLST được Đài truyền hình quốc gia Việt Nam phát đi trước đó: Đây là chiếc áo mưa “tam thân” kỳ bí và đơn giản của một trong những học viên kỳ cựu môn PPLST: Luật sư Cao Trí. Thật là trí cao! Lát sau, đến màn “tranh ảo”, vẽ mà không vẽ, đơn giản, tài hoa của anh Nam Sơn. Thành quả của anh đã được nêu chính danh trong “Kỷ lục Việt Nam” của VTV3! Thật là tự hào cho làng sáng tạo.

Nhưng, đến khi “cựu” Võ Thành Danh khái quát về đề án sáng tạo có tên gọi: “Truyền hình giáo dục” thì mọi người đều vỡ ra một nét: cây sáng tạo do thầy Phan Dũng cùng các thầy của TSK trồng đã thực sự được thu hái. Những cựu học viên PPLST đang tham gia vào những mặt trận đỉnh cao của đất nước, kể cả những mặt trận cam go như mặt trận giáo dục.

Vẫn là mô tả cái tầm cao, nhưng Dương Ngọc Thạch lại có một đề án mới nghe đã sướng run lên, đó là đề án làm cho người Việt cao hơn lên!

Mặc dù bụng của cử tọa đã rất cồn cào nhưng nhiều câu hỏi vẫn dồn dập đưa tới ban tổ chức. Hình như phái đẹp rất quan tâm đến đề án có tên “cường tráng Việt Nam” này. Chúc đề án của anh sớm thành công và khi ấy, hình tượng “chân dài” không còn là sở hữu của mấy cô người mẫu ít ỏi hôm nay mà là của cả thế hệ thanh niên Việt Nam vào khoảng mười năm tới.

Và, một tầm cao có thực, đo đếm được là sự tài trợ của anh Trần Văn Thành, học viên, cựu trưởng Ban liên lạc đã đóng góp đáng kể cho cuộc họp mặt mười triệu đồng, là cái “thực” để mà vực được đạo trưa nay!

Tuy vậy, từ hàng ghế khán giả, đây đó thảng hoặc đôi nét âu lo cho ngành Sáng tạo Việt Nam: một hệ thống giáo dục bài bản, có chiều sâu, một ông thầy “trời cho” rất kiên tâm và nhiệt tâm, một cái chìa khoá vạn năng cho công cuộc đổi mới vẫn âm thầm duy trì trong không khí trầm mặc, tĩnh tiến, không có đột phá về cơ cấu và nội dung. Có người nêu thắc mắc về việc hàng loạt quan chức lớn của Chính phủ, trong đó có cả thứ trưởng Bộ

giáo dục và đào tạo Trần Văn Nhung đã phác họa kế hoạch phổ cập rộng hơn môn học này đến tuyến phổ thông, nhưng vài năm đã trôi qua, mọi việc vẫn chưa bắt đầu.

Trung tâm TSK vẫn là nơi ghi nhận sự cố mặt cần mẫn, chắc bền và bắt đầu mệt mỏi của vị giáo sư (thầy Dũng) đã bần lực tuần và sự kiên trì dài lâu của các thầy Triết, thầy Hưởng, thầy Sơn. Nhìn thần thái, sức lực của các thầy đã thấy hình ảnh của một cái gì đó không vui hẳn mà là sự âu lo, trăn trở hàng ngày.

Nếu 5 năm nữa trôi đi, từ TSK, mỗi năm cho ra lò vài trăm học viên và chỉ có thể thì đây không đến nỗi phải buồn nhưng thầy Dũng, các thầy khác và chúng ta đều mong đợi có được sự đầu tư của xã hội nhiều hơn để phát triển PPLST ở nước ta.

Dù sao, phần kết của ngày hội lớn cũng đầy dư vị vui vầy. Trong bữa tiệc lớn thầy trò vừa ăn uống vừa bàn bạc, hướng tới ngày 25/11/2007 kỷ niệm lần thứ mười ngày họp mặt truyền thống của học viên PPLST, chắc chắn sẽ là ngày vui nổ trời và hứa hẹn một năm sẽ trôi đi, thầy và trò sẽ cùng nâng tầm vóc trí tuệ của mình lên những tầm cao mới!

Tác giả (người ngoài cùng, bên phải) chụp chung với các thầy.



Dương Ngọc Thạch và con trai trong ngày họp mặt truyền thống.